

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข่งค่าตามภูมิภาค หลังตลาดหุ้นสหรัฐ-เอเชียฟื้นตัวขึ้น

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข่งค่าตามสกุลเงินภูมิภาคและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ หลังตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้พลิกกลับมาเป็นบวกได้ จากที่ปรับตัวลงอย่างหนักเมื่อต้นสัปดาห์

*ดอลลาร์ยังเผชิญกับแรงกดดัน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากดิ่งลงภายหลังการประกาศคงอัตราดอกเบี้ย โกลด์ระดับ 0% ต่อไปอีก 2 ปี ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ซึ่งตอกย้ำสถานะของดอลลาร์ ในฐานะที่เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการทำ carry trade

*แถลงการณ์เฟดระบุว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจได้อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ ภายใต้การควบคุมต่อไป และเฟดจะยังคงประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจจากข้อมูลที่ได้รับ และจะเตรียมใช้เครื่องมือตามความเหมาะสม

*ตลาดหุ้นวอลล์สตรีททำสถิติพุ่งขึ้นมากที่สุดในวันเดียว ในรอบกว่า 2 ปี หลังจากเฟดดำเนินการแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

*นักลงทุนทั่วโลกผิดหวังที่เฟดไม่ได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่จะยับยั้งการร่วงลงของเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยหวังว่าเฟดจะมีการซื้อพันธบัตรมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

*แต่นักวิเคราะห์บางรายระบุว่า ท่าทีในแถลงการณ์ ก็เปิดโอกาสสำหรับโครงการซื้อพันธบัตร หรือการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.976 บาท

*08.58 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.82/85 จาก 29.88/93 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.81/83 จาก 29.87/96 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.87/90 จาก 77.03 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4346/51 จาก 1.4368 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้แข่งค่าได้ตามภูมิภาค หลังจากที่เมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาบวกได้เยอะ และหุ้นภูมิภาคเข้านี้ก็บวก ช่วงนี้บาทคงไปตามแรงซื้อขายของนักลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่า เพราะที่ขายหุ้นไปก่อนหน้านี้ ยังไม่น่าจะเอาเงินออกไป วันนี้ก็น่าจะแข่งค่า และอยู่ในกรอบ 29.80/90" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า แม้เงินบาทแข่งค่าได้ในวันนี้ แต่อาจจะเป็นเพียงการแข่งค่าในระยะสั้น เพราะถาดูจากแถลงการณ์ของเฟด ที่ยังคงดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำต่อไป จนถึงปี 56 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐรอบนี้ มีแนวโน้มที่อ่อนแอมากพอสมควร และไม่แน่ว่าจะแก้ปัญหาได้เร็วนัก

จากแนวโน้มดังกล่าว ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐ จะยังคงกดดันเงินบาท และสกุลเงินที่ถูกมองเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ให้อ่อนค่าได้ในระยะต่อไป

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้